



Một góc thành phố Thái Bình.

# Lan tỏa từ cuộc thi “Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển”

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển” đã thu hút, có sức lan tỏa rất lớn đến mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024) và 20 năm thành lập thành phố Thái Bình (2004 - 2024). Vì vậy, ngay sau khi Thành ủy Thái Bình triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi, đồng đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp nhân dân thành phố; công dân thành phố đang học tập, lao động, công tác, cư trú ở trong, ngoài tỉnh và ở nước ngoài đã tích cực tham gia hưởng ứng.



Đảng ủy phường Bồ Xuyên tích cực chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Một trong những ngành tích cực tham gia hưởng ứng là ngành giáo dục và đào tạo, với 100% thầy giáo, cô giáo, liên đội ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố tham gia cuộc thi. Đồng thời, các trường chủ động lồng ghép nội dung về thành phố qua 70 năm xây dựng và phát triển trong các môn Giáo dục địa phương, Lịch sử và Địa lý, Ngữ văn một cách phù hợp. Bà Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cho biết: Nhà trường đã triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia cuộc thi. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đã gửi bài. Các thầy cô giáo đã chủ động tìm kiếm tài liệu để trả lời các câu hỏi chính xác nhất, nhiều bài có chất lượng tốt, hình thức trình bày bắt mắt, chữ viết đẹp. Song song đó, các thầy cô tích cực dạy lồng ghép các tiết học, đặc biệt là các tiết học tìm hiểu về địa lý, lịch sử địa phương cho các em học sinh tìm hiểu về 70 năm giải phóng thị xã, 20 năm thành lập thành phố Thái Bình. Thấy giáo Nguyễn Hoàng



100% cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tham gia cuộc thi.

Long, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong chia sẻ: Tôi thấy cuộc thi rất ý nghĩa, giúp chúng tôi tìm hiểu được nhiều thông tin, hình ảnh về thành phố xưa và nay. Qua các tài liệu tổng hợp, tôi đã xây dựng bài giảng chuyên đề với một tiết dạy tổ chức cho học sinh tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Thái Bình. Tham gia tiết học, các em học sinh rất hào hứng và hiểu hơn được truyền thống lịch sử, quá trình phát triển đi lên của thành phố. Cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố, những

ngày qua, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phường Bồ Xuyên đã tích cực tham gia thi tìm hiểu về “Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển”. Đảng ủy phường đã thường xuyên tuyên truyền, tổ chức phát động và ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi cấp phường. Ông Bùi Quang Đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Xuyên cho biết: Trên cơ sở triển khai, phát động, đến nay 100% chỉ bộ và các tổ chức đoàn thể hoàn thành việc nộp bài dự thi về phường. Trong

đó, nhiều chi bộ, đoàn thể có số lượng bài dự thi vượt cao so với chỉ tiêu giao. Tiêu biểu như MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chi bộ Trường Tiểu học Lý Tử Trọng, các chi bộ: 4, 11, 15. Nhiều bài viết rất chất lượng về nội dung, hình thức thể hiện đa dạng, trình bày công phu với nhiều số liệu, hình ảnh minh họa, dẫn chứng. Từ ngày 26 - 31/3, Ban giám khảo của phường sẽ tổ chức chấm và lựa chọn những bài có chất lượng gửi về Ban tổ chức cấp thành phố. Trên cơ sở kết quả chấm tại phường, Đảng ủy sẽ tổ chức tổng kết, trao giải vào hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Ông Vũ Quang Chiến, Bí thư Chi bộ 11, Đảng bộ phường Bồ Xuyên chia sẻ: Là cán bộ đảng viên, người đứng đầu trong chi bộ, tôi luôn có ý thức tập trung dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu những tư liệu, tài liệu, hình ảnh để xây dựng nội dung bài thi của mình và triển khai tới các đồng chí cùng kết hợp để tham gia bài thi bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển” là hoạt động ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng, tham gia rất nhiệt tình bằng tâm huyết, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Cuộc thi được triển khai tích cực, sâu rộng không chỉ góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử hào hùng cũng như những tiềm năng, vị thế và những dấu ấn nổi bật của thành phố Thái Bình mà còn nhân lên niềm tin, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị của mỗi người dân cùng đóng góp xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

MINH NGUYỆT

# Chung tay hưởng ứng Giờ Trái đất 2024

Giờ Trái đất được Bộ Công Thương phát động hưởng ứng hàng năm, đến nay đang tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thay đổi tích cực tới các doanh nghiệp và người dân về ý thức tiết kiệm điện, chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Sự kiện Giờ Trái đất được thực hiện lần đầu tiên tại thành phố Sydney năm 2007 với sự tham gia của 2,2 triệu người. Đến nay, Giờ Trái đất đã trở thành một trong những chiến dịch vì môi trường lớn nhất thế giới, được hưởng ứng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2024, sự kiện tất đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Giờ Trái đất sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23/3.

Để hưởng ứng Giờ Trái đất, trong những năm qua, cùng với việc cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thái Bình luôn quan tâm đến công tác tiết kiệm điện, trong đó đơn vị trực tiếp thực hiện tuyên truyền, nâng cao ý thức tiết kiệm điện cho khách hàng cùng toàn thể người dân chung tay tiết kiệm theo Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. Thông điệp gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp thực hành thường xuyên trong suốt 365 ngày, để góp phần tiết kiệm năng lượng, gìn giữ nguồn

tài nguyên cho các thế hệ mai sau. Khuyến khích người dân sử dụng các thiết bị tiêu tốn ít năng lượng điện để thay thế các thiết bị cũ, tận dụng năng lượng tự nhiên. Ngoài ra, ngành điện còn chủ động khuyến khích cán bộ, công nhân viên tích cực vận động người thân trong gia đình cùng nhau thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện. Tích cực tuyên truyền tiết kiệm điện và nếp sống văn minh, tiết kiệm nơi công sở và trong từng gia đình được cán bộ công nhân viên thực hiện suốt trong năm và đẩy mạnh hơn từ đầu tháng 3/2024. Tổ chức treo băng rôn, pa nô tuyên truyền tiết kiệm điện, đăng tải nhiều nội dung tuyên truyền về Giờ Trái đất 2024 và tiết kiệm điện trên Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh, các ứng dụng, trang tin điện tử, mạng xã hội để thông tin lan tỏa rộng rãi đến người dân và khách hàng. Tại văn phòng Công ty Điện lực Thái Bình và các đơn vị trực thuộc thực hiện tắt các thiết bị điện chiếu sáng văn phòng (trừ thiết bị điện để đảm bảo công tác an ninh, an toàn phòng, chống cháy, nổ tòa nhà và các bộ phận trực vận hành hệ thống điện) không cần thiết trong suốt thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất. Đặc biệt, ngành điện chú trọng vận động các khách hàng lớn là những doanh nghiệp, công ty, khách sạn, cơ sở kinh doanh tích cực thực hiện tắt bớt đèn biển quảng cáo, đèn trang trí; các cơ quan công sở ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện. Tính đến tháng 2/2024, các đơn vị điện lực huyện, thành phố đã tiết kiệm 15.985.298kWh.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Công ty TNHH Dệt nhuộm xuất khẩu Thăng Long cho biết: Là một trong những khách hàng lớn của Điện lực thành phố Thái Bình, Công ty thường xuyên tuyên truyền tiết kiệm điện đến cán bộ, công nhân lao động. Trong đó, hàng năm những

ngày nắng nóng cao điểm, doanh nghiệp đã dừng một dây chuyền sản xuất trong thời gian quy định để tiết giảm phụ tải, đồng thời sẵn sàng phương án chạy máy phát điện dự phòng nếu lưới điện có nguy cơ quá tải cục bộ. Lắp đặt quạt thông gió, hệ thống làm mát ở các xưởng. Đầu tư thiết bị hiện đại để thay thế những máy móc cũ kỹ và hao tổn điện, chủ động vệ sinh, bảo trì các thiết bị điện. Đồng thời, không ngừng cải tiến quy trình kỹ thuật, thực hiện tiết kiệm ở bất kỳ lĩnh vực nào có thể. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện các chương trình tiết kiệm điện do ngành điện phát động nhằm bảo đảm an toàn vận hành lưới điện quốc gia. Ông Nguyễn Duy Uy, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) cho biết: Hưởng ứng Giờ Trái đất hàng năm cũng như thực hiện phong trào tiết kiệm điện do Điện lực thành phố Thái Bình phát động không chỉ giúp gia đình tôi giảm chi phí tiền điện sinh hoạt hàng tháng mà còn góp phần cùng với bà con đưa phong trào phát triển lan tỏa trong khu phố. Mỗi thành viên trong gia đình tôi luôn nhắc nhở nhau tắt điện khi đi ra ngoài theo nguyên tắc “Ra tắt, vào mở”, tận dụng ánh sáng thiên nhiên, chỉ sử dụng điện khi cần thiết. Ngoài ra, đối với các thiết bị tiêu tốn điện năng như: nồi cơm điện, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt... gia đình tôi thực hiện theo hướng dẫn từ cẩm nang tiết kiệm điện, bằng những việc làm như: nấu cơm cách vừa ăn chừng 30 phút, rút phích cắm ti vi khi không sử dụng, tủ lạnh luôn đặt nhiệt độ làm lạnh phù hợp cho việc bảo quản thực phẩm, nhiệt độ máy lạnh luôn bật ở chế độ làm mát phù hợp với nhu cầu.

Với mục đích, ý nghĩa của Giờ Trái đất 2024 người dân trong tỉnh sẽ không chỉ dừng lại ở sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức, cá nhân trong suốt 365 ngày của một năm. Với mỗi hành động nhỏ của từng hộ gia đình sẽ góp phần giảm mức tiêu thụ điện, giảm thiểu khí thải ô nhiễm môi trường và cũng là một trong các giải pháp góp phần bảo vệ tài nguyên quốc gia.

MANH THẮNG



Công nhân điện lực tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện tới người dân.

# Nữ thủ lĩnh đoàn nhiệt huyết, sáng tạo

Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm và luôn xung kích đi đầu trong các hoạt động đoàn tại địa phương, chị Trần Thị Nguyệt, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Hoàng (Tiền Hải) được các cấp, các ngành, đoàn thanh niên các cấp ghi nhận, khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Năm 2018, chị Trần Thị Nguyệt được tin nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN xã Đông Hoàng. Với cương vị thủ lĩnh thanh niên địa phương, chị Nguyệt cùng các thành viên trong Ban Chấp hành (BCH) Đoàn xã thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng thông qua lồng ghép với các chương trình, buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tích cực nhận các công trình, phần việc thanh niên, triển khai hoạt động tình nguyện như: vệ sinh môi trường, xã hội

hóa thực hiện công trình “Thấp sáng đường quê”, tổ chức các chương trình và trao tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, xã Đông Hoàng gấp rút hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, chị Nguyệt cùng BCH Đoàn xã thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao”, huy động nguồn xã hội hóa được 35 triệu đồng thực hiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng với tổng chiều dài 1.200m tuyến đường thanh niên tự quản và trên 400 triệu đồng xây dựng sân thể thao ở 7/7 thôn. Bên cạnh đó, chị Nguyệt luôn gương mẫu đi đầu và vận động ĐVTN, nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; vệ sinh môi

trường đường làng, ngõ xóm; thu gom rác thải, dọn vệ sinh trên tuyến đường tự quản; bóc, xóa quảng cáo rao vặt trái phép vào các ngày chủ nhật xanh; vệ sinh khu vực đất trống niệt liệt sĩ, đường 19/5... Trong phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chị Nguyệt cùng BCH Đoàn xã tích cực vận động ĐVTN thường xuyên giúp đỡ các hộ gia đình và ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải tổ chức tập huấn ngoại khóa tại Trường Tiểu học Đông Hoàng tuyên truyền một số bệnh về mắt và cách phòng tránh, khám cho tất cả các em có thị lực kém, tặng 20 đến chống cận cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyệt chia sẻ: Để tạo sức hút đối với các ĐVTN, tổ chức đoàn phải luôn là người bạn đồng hành của tuổi trẻ, bản thân người thủ lĩnh phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, để ra những chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực để tập hợp, thu hút ĐVTN cùng tham gia. Ngoài là một cán bộ đoàn sáng tạo, nhiệt huyết, đảng viên Công giáo gương mẫu, chị Trần Thị Nguyệt còn là tấm gương điển hình thanh niên tiên phong khởi nghiệp và làm giàu với mô hình nuôi chim yến. Với quy mô 240m<sup>2</sup> nhà nuôi chim yến tại thôn Hải Long, hàng năm cho thu hoạch trên 10kg yến thô, bình quân mỗi tháng thu lãi khoảng một triệu đồng.

Với những nỗ lực của mình, chị Trần Thị Nguyệt đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi; Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Tiền Hải tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh thiếu nhi. Ông Đặng Văn Phiến, Chủ

tịch UBND xã Đông Hoàng cho biết: Đồng chí Trần Thị Nguyệt là cán bộ đoàn gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình, biết cách tập hợp ĐVTN tham gia các hoạt động, phong trào của các cấp phát động. Đặc biệt, trong thời gian xã Đông Hoàng xây dựng nông thôn mới nâng cao, BCH

Đoàn xã nổi chung và đồng chí Nguyệt nói riêng đã rất nỗ lực, nhiệt tình và thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao” bằng những chương trình, việc làm cụ thể, đáng được biểu dương và ghi nhận.

HÀ THUYẾT



Đoàn Thanh niên xã Đông Hoàng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải khám mắt cho học sinh Trường Tiểu học Đông Hoàng.